



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๑๖

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยสะสมจำนวน ๒๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕.๓๕ ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ ๑๕ - ๒๔ ปี จำนวน ๖ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี จำนวน ๕ ราย และกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวน ๓ ราย แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกมีรูปแบบการระบาดเป็นลักษณะสองปีเว้นสองปี ซึ่งปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตรงกับปีระบาดนั้นจากการกำหนดมาตรการและการวางแผนการปฏิบัติงาน ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุปลายเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม เป็นระยะการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นระยะที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก มุ่งเน้นการรายงานโรค วินิจฉัยรักษาที่รวดเร็ว และทันเวลาในการควบคุมโรคเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและลดการเสียชีวิต

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ดังนี้

๑. ดำเนินมาตรการตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา
๒. ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ของสถานศึกษาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัด

ยุงลายตัวแก่

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ว ๕๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดทราบ และดำเนินการต่อไป



จังหวัดอุตรดิตถ์
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
เลขที่รับ..... ๐๐๒๓.๑๕/ว ๒๑๐ วันที่ 1 มิ.ย. ๖๖
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาต, หัวหน้า
นายก อบต.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิฑิต ดอกแก้ว)
ท้องถิ่นอำเภอลับแล

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : อนุภรณ์ (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๙๒๗



ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ ก ๕๖๔

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

เรียน บัญชีแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๔/ว ๑๓๑๒
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยสะสมจำนวน ๒๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕.๓๕ ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ ๑๕ - ๒๔ ปี จำนวน ๖ ราย รองลงมาคือกลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี จำนวน ๕ ราย และกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวน ๓ ราย แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกมีรูปแบบการระบาดเป็นลักษณะสองปีเว้นสองปี ซึ่งปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตรงกับปีระบายนั้น จากการกำหนดมาตรการและการวางแผนการปฏิบัติงาน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมาโดยยูงลาย เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม เป็นระยะการระบาด ของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นระยะที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก มุ่งเน้นการรายงานโรค วินิจฉัยรักษาที่รวดเร็ว และทันเวลาในการควบคุมโรคเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและลดการเสียชีวิต นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาภายในสังกัดที่ท่านรับผิดชอบดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ดังนี้

๑. ดำเนินมาตรการตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ของสถานศึกษาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.ณัฐพร ใจดี
ผู้อำนวยการจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๒ ๙๒๗๔

นันทภพ ฉัตรนิมมาน

โทรศัพท์ ๐๙ ๕๕๔๒ ๘๖๕๙

“เรียนรู้ตลอดชีวิต สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

บัญชีแนบท้าย

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง
๒. ห้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
๔. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรดิตถ์
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรดิตถ์
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรดิตถ์
๗. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรดิตถ์



๑๑
๑๐.๕๖

ที่ อด ๐๐๓๓.๐๐๔/ ว ๑๓๑๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
อำเภอลับแล อด ๕๓๑๓๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา จำนวน ๓ แผ่น
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยสะสมจำนวน ๒๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕.๓๕
ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ ๑๕ - ๒๔ ปีจำนวน ๖ ราย รองลงมาคือกลุ่ม
อายุ ๕ - ๙ ปีจำนวน ๕ ราย และกลุ่มอายุอายุ ๐ - ๔ ปีจำนวน ๓ ราย แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออก
มีรูปแบบการระบาดเป็นลักษณะสองปีเว้นสองปี ซึ่งปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตรงกับปีระบายนั้น จากการกำหนด
มาตรการและการวางแผนปฏิบัติงาน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมาโดยยงลาย เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
เป็นระยะการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นระยะที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก มุ่งเน้นการรายงานโรค วินิจฉัย
รักษาที่รวดเร็ว และทันเวลาในการควบคุมโรคเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและลดการเสียชีวิต นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือสถานศึกษาภายในสังกัดที่ท่านรับผิดชอบ
ดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ดังนี้

๑. ดำเนินมาตรการตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่แนบมาพร้อมนี้
๒. ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ของสถานศึกษาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัด
ยุงลายตัวแก่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิตยงวัน ยงยวน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๔ ต่อ ๑๑๒, ๑๑๖ โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ผู้ประสานงาน : นายสันปกรณ์ ยันตะพันธ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๒๘๔๔ ๗๓๑๒

รายนามตามเอกสารแนบ

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒
๔. ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

ม.ค.- เม.ย. (ระยะที่ 1)	พ.ค.- ส.ค. (ระยะที่ 2)	ก.ย.- ธ.ค. (ระยะที่ 3)
ก่อนระบาด	ระบาด	หลังระบาด
การป้องกันโรคล่วงหน้า	การควบคุมการระบาด	การประเมินผลสำเร็จ
มาตรการ 1. การให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 2. การวางแผนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3. การจัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 4. การเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของเด็กนักเรียน 5. การติดตามและประเมินผล		
วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดการสภาพแวดล้อมและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน โรงเรียน - เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน - เพื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากรในการรองรับการระบาด (ถ้ามี)	วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมการระบาด (กรณีที่เกิดการระบาดในชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน) - เพื่อป้องกันนักเรียนที่ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต	วัตถุประสงค์ - เพื่อประเมินกระบวนการควบคุมโรค - เพื่อเป็นการถอดบทเรียนการดำเนินงาน และหา Best Practice นำไปพัฒนาแก้ไข้ปัญหาในปีถัดไป
การเฝ้าระวังโรค		
- เฝ้าระวังเด็กป่วยในโรงเรียน โดยมอบหมายให้ครูประจำชั้นและครูห้องพยาบาลดูแล - เฝ้าระวังพาหะนำโรค โดยการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในโรงเรียน	- เฝ้าระวังเด็กป่วยในโรงเรียน โดยมอบหมายให้ครูประจำชั้นและครูห้องพยาบาลดูแล - โรงเรียนมีการติดตามสถานการณ์โรคในชุมชนใกล้เคียง โดยประสานข้อมูลสถานการณ์โรคจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์โรคในโรงเรียน โดยโรงเรียนดำเนินการเอง หรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข
การป้องกันโรค		
- การดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1. ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ในห้องเรียน เช่น แจกัน กระถางต้นไม้ ถังน้ำหรือภาชนะต้องมีฝาปิด 2. การจัดการสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน เช่น การปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด การใช้ทรายกำจัดลูกน้ำกับภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝาได้ เช่น ถังน้ำใช้ในห้องน้ำ การปล่อยปลาหางนกยูง การใช้ผ้าคลุมตาข่ายในภาชนะถังน้ำขนาดใหญ่ เป็นต้น ** ในช่วงปิดเทอม ควรมีการสำรวจลูกน้ำยุงลายและจัดการถ่ายน้ำจากภาชนะน้ำใช้ให้แห้งสนิท โดยเฉพาะน้ำใช้ในห้องน้ำ - จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนดำเนินการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน	- การดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงในการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (โดยวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน ASEAN Dengue Day) - จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนดำเนินการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน - ประเมินปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการพร้อมแก้ไข้ปัญหา โดยดำเนินการเป็นระยะ อย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์	- การดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง - จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนดำเนินการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน - สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางในปีต่อไป

ม.ค.- เม.ย. (ระยะที่ 1)	พ.ค.- ส.ค. (ระยะที่ 2)	ก.ย.- ธ.ค. (ระยะที่ 3)
ก่อนระบาด	ระบาด	หลังระบาด
การป้องกันโรคล่วงหน้า	การควบคุมการระบาด	การประเมินผลสำเร็จ
การควบคุมโรค		
<p>มอบหมายครูประจำชั้นและครูห้องพยาบาลสังเกตอาการเด็กป่วยมีไข้สูงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีการอื่นร่วมดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไข้สูงเกิน 38° C ประมาณ 2 วัน 2. คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร 3. หน้าแดง อาจพบจุดเลือดออกที่ผิวหนัง 4. กดเจ็บชายโครงด้านขวา <p>** ทั้งนี้ อาจพบมีน้ำมูกหรือไอร่วมด้วยก็ได้ ให้พาเด็กหรือแจ้งผู้ปกครองให้เข้ารับบริการตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุข และแนะนำให้หายากันยุง</p> <p>ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>คัดกรองเด็กนักเรียน โดยการวัดไข้ หากมีไข้สูงให้สงสัยอาจเป็นไข้เลือดออก แนะนำให้หายากันยุงและหยุดเรียน พร้อมแจ้งรพ.สต. หรือหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐใกล้เคียง เพื่อดำเนินการควบคุมโรค</p> <p>แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ให้เฝ้าระวังบุตรหลานของตนเอง อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก โดยเฉพาะถ้ามีไข้สูง 2 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบพาไปพบแพทย์ ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>เฝ้าระวังสถานการณ์ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง หากพบเด็กป่วย ต้องให้หยุดเรียนและแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อควบคุมโรค</p>
การสื่อสารความเสี่ยง		
<p>การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและผู้ปกครอง เช่น จัดบอร์ด เสี่ยงตามสาย ให้ความรู้หน้าเสาธง โดยเน้นเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการดูแลป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด</p> <p>การประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครู เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออก</p>	<p>การสื่อสารความเสี่ยง และแจ้งเตือนเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเรื่องการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระโรคในโรงเรียนได้</p> <p>ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง เช่น ใบแจ้งเตือน เน้นเรื่องอาการสำคัญที่ต้องไปพบแพทย์ และการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น</p> <p>การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ดื่มน้ำผลไม้ เกลือแร่บ่อยๆ ▪ ทานยาแก้ปวดตามปริมาณและความถี่ตามแพทย์สั่ง (พาราเซตามอลเท่านั้น) ▪ เช็ดตัวลดไข้เป็นระยะๆ ▪ ให้ทานอาหารอ่อน งดอาหารสีแดงและดำ ▪ พาไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการและตรวจเลือด <p>สัญญาณอันตรายในช่วงไข้ลด</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ซึม อ่อนเพลียมาก ▪ กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ▪ ซีฟจรเด่นเบา เร็ว ▪ ปวดท้องกะทันหัน ▪ กระจายน้ำ ปัสสาวะน้อยลง ▪ มีเลือดกำเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นสีดำ 	<p>การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน เช่น จัดบอร์ด เสี่ยงตามสาย ให้ความรู้หน้าเสาธง โดยเน้นเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการดูแลป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด และอาการที่สงสัยโรคไข้เลือดออกด้วย</p>

ม.ค.- เม.ย. (ระยะที่ 1)	พ.ค.- ส.ค. (ระยะที่ 2)	ก.ย.- ธ.ค. (ระยะที่ 3)
ก่อนระบาด	ระบาด	หลังระบาด
การป้องกันโรคล่วงหน้า	วางควบคุมการระบาด	การประเมินผลสำเร็จ
	** หากเกิดสัญญาณอันตรายดังกล่าว ควร พบไปพบแพทย์ทันที	
การบริหารจัดการ		
การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับหน่วยท้องถิ่น หรือ หน่วยงานสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมดำเนินการในการประชุม War Room เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ในกรณีที่เกิดการระบาด - ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นและสาธารณสุข เพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันในการควบคุมการระบาด 	วางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรที่ต้องการสนับสนุนในการดำเนินงานในปีต่อไป

แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา



